

# ด่วนที่สุด

ที่ สฎ ๐๐๑๘/ว

1000



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนดอนนก อ.เมืองฯ สฎ ๘๔๐๐๐

๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำบัญชีปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่สฎ ๐๐๑๘/ว ๐๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามที่กรมการปกครอง ได้แจ้งแนวทางการเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่และการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้ประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง นำมาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จัดลำดับความสำคัญโดยใช้ศักยภาพและทุนของหมู่บ้านก่อนในเบื้องต้น หากเกินขีดความสามารถให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกปี ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และในการลงพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ ๑ ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบลได้กำหนดให้การรับฟังและรวบรวมปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน แล้ว นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของหมู่บ้านอย่างยั่งยืน จึงขอให้อำเภอดำเนินการจัดทำบัญชีปัญหาความต้องการของหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

๑. แจ้งทุกหมู่บ้านรวบรวมปัญหาความต้องการที่ได้จากการประชุมประชาคมดังกล่าวจัดทำบัญชีความต้องการและเรียงลำดับความสำคัญแต่ละด้าน โดยจัดเก็บไว้ที่หมู่บ้านเพื่อรองรับแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านจำนวน ๑ ชุดและส่งให้อาเภอรวบรวมบันทึกข้อมูลจัดเก็บไว้ที่อำเภอจำนวน ๑ ชุดตามแนวทางหนังสือที่อ้างถึง

๒. ให้อำเภอรวบรวมปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน ตามข้อ ๑ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ พร้อมทั้งจัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือใช้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่หมู่บ้าน

๓. ในห้วงเดือนมิถุนายนและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้หมู่บ้านนำบัญชีปัญหาความต้องการมาทบทวนให้เป็นปัจจุบัน แล้วรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านส่งให้อาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณานำปัญหาความต้องการในระดับพื้นที่ไปเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป รวมทั้งแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยพันธ์ จิรสัตย์สุนทร)

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร ๐-๗๗๒๗-๒๕๘๖

[www.dopasurat.go.th](http://www.dopasurat.go.th)